
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง                                                     
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕63 ครั้งที่ 1                                                                     

วันอังคารที่   18   สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖23                                                                                  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่                  ชื่อ-สกุล             ต าแหน่ง               ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นางลัดดา      โสวะ ประธานสภา อบต. ลัดดา        โสวะ  
๒ นายบรรจง    หงษ์พรม รองประธานสภา อบต. บรรจง      หงษ์พรม  
๓ นายเชิดพงษ์    ปลั่งกลาง เลขาสภา อบต. เชิดพงษ์    ปลั่งกลาง  
๔ นายแก้ว     ภาวะกา ส.อบต.เขต ๑ แก้ว         ภาวะกา  
๕ นายเสถียร   วิถีเทพ ส.อบต.เขต ๒             ขาด  
๖ นางนันทิยา  แพนไธสง ส.อบต.เขต ๒ นันทิยา     แพนไธสง  
7 นายบุญส่ง      ไลนอก ส.อบต.เขต ๓ บุญส่ง      ไลนอก  
8 นายบุญจันทร์  ประภาการ ส.อบต.เขต ๔ บุญจันทร์  ประภาการ  
9 นายณรงค์   จรรยา ส.อบต.เขต ๔ ณรงค์       จรรยา  

๑0 นายถนอม   ยิ้มจอหอ ส.อบต.เขต ๕              ลา  
๑1 นายวิชาญ   พรมสุภาพ ส.อบต.เขต ๕ วิชาญ       พรมสุภาพ  
๑2 นายสมัย   โนนสงคราม ส.อบต.เขต ๗ สมัย         โนนสงคราม  
๑3 นายดาวเรือง   ทันมา ส.อบต.เขต ๗ ดาวเรือง    ทันมา  
๑4 นายกวี    นามโท ส.อบต.เขต ๘  กวี           นามโท  
๑5 นายสายเย็น  นามวงษา ส.อบต.เขต ๘ สายเย็น     นามวงษา  
๑6 นางจีระพร  ประวันจะ ส.อบต.เขต ๙ จีระพร      ประวันจะ  
๑7 นายชัยรัตน์   พาบุดดา ส.อบต.เขต ๙ ชัยรัตน์      พาบุดดา  
18 นายถวิล    อุดมชัย ส.อบต.เขต ๑๐ ถวิล          อุดมชัย  
19 นายณัฐพงศ์  ค าบุญยอ ส.อบต.เขต ๑๑ ณัฐพงศ์      ค าบุญยอ  
๒0 นางสุพิศ   แพนไธสง ส.อบต.เขต ๑๒ สุพิศ          แพนไธสง  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่               ชื่อ-สกุล              ต าแหน่ง              ลายมือชื่อ      หมายเหตุ 
    1 นายศุกฤษณพงศ์ ศริิศักดิ ์ นายก อบต. ศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์  
  2 นางกัลยาณี   ค าธานี รองนายก อบต. กัลยาณี    ค าธานี  

3 นายสุบัน    ค าหลง รองนายก อบต. สุบัน        ค าหลง  
4 นายสมหมาย       สียางนอก เลขานุการนายก อบต. สมหมาย   สียางนอก  
5 นายสุวัช  สุดาวงษ์ ผู้ใหญ่บ้านหญ้าคา หมู่6 สุวัช         สุดาวงษ ์  
6 นาวสาวพรทิพย์   จันทะดวง นักวิเคราะห์ฯ พรทิพย์     จันทะดวง  

 
เปิดประชุมเวลา ๐๙.๐๐น.    

          เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นางลัดดา  โสวะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง กล่าวเปิด
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖3 ครั้งที่ 1  
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

-ไม่มี- 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องขอรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้ง
ที่ 1  ประจ าปี พ.ศ.2563 ประจ าวันที่ 24 มิถุนายน 2563 

มติที่ประชุม                -รับรอง- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓         เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
                              3.1พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง เรื่องงบประมาณ 
                              รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (วาระท่ี 1) ชั้นรับหลักการแห่งร่าง 
                              ข้อบัญญัติ 
นางลัดดา  โสวะ            ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
ประธานสภา อบต.         2547 ที่แก้ไขเพ่ิมเติมข้อ45 วรรค 2 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณา 
                                3 วาระรวดเดียวไม่ได้ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะต้องประชุม 3 
                                วาระ วาระท่ี 1 ชั้นรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ วาระที่ 2 ชั้นแปรญัตติวาระท่ี 3 
                                ชัน้ลงมติและในวันนี้ที่ประชุมสภาจะต้องพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
                                รายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564 ที่ 1 ชั้นรับหลักการแห่งร่างที่ประชุม 
                                สามารถอภิปรายได้พอสมควรเพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาค่ะ ท่านศุฤษณพงศ์ 
                                ศิรศิักด์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง ได้แถลงชี้แจ้งรายละเอียดในร่างข้อ 
                                บญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564 ที่ประชุมได้รับทราบ 
                                ขอเชิญค่ะ 
นายสมหมาย สียางนอก   ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564ขององค์การ 
เลขานุการ                   บรหิารส่วนต าบลขุนทอง 
                                                       ค าแถลงงบประมาณ 
                                ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                               ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลของ 
                               บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง จะได้เสนอร่าง 
                                 ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง 
                                 อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองจึง 
                                 ขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลังตลอดจน 
                                 หลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้ 
                                 1. สถานะการคลัง 
    1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
    ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครอง 
                                 สว่นท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
                                 1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 27,231,177.75 บาท 
                                 1.1.2 เงินสะสม จ านวน 3,022,998.91 บาท 
 
                                                                                                            

 
            /สถานการณ์คลัง... 
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                                 1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 12,713,405.89 บาท 
                                 1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 
                                 โครงการ รวม 0.00 บาท      
                                 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 14 โครงการ รวม 
                                 3,395,862.30 บาท    
                                 1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท  
                                 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 
                                 2563    
                                 (1) รายรับจริง จ านวน 41,670,027.53 บาท ประกอบด้วย     
                                 หมวดภาษีอากร                           จ านวน          38,009.92    บาท 
    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน    37,665.40    บาท  
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                จ านวน        240,387.65    บาท  
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน         0.00    บาท 
    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                     จ านวน        159,690.00    บาท  
   หมวดรายได้จากทุน                       จ านวน                   0.00    บาท 
    หมวดภาษีจัดสรร                          จ านวน   17,032,707.56    บาท 
    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                   จ านวน   24,161,567.00    บาท 
    (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 30,600.00  บาท  
   (3) รายจ่ายจริง จ านวน 34,294,743.60 บาท ประกอบด้วย 
    งบกลาง                                     จ านวน   12,688,918.76    บาท 
    งบบุคลากร                                 จ านวน     9,327,229.73    บาท 
    งบด าเนินงาน                              จ านวน     6,363,143.81     บาท 
    งบลงทุน                                    จ านวน     3,681,960.00     บาท 
    งบรายจ่ายอื่น                              จ านวน                   0.00     บาท 
    งบเงินอุดหนุน                              จ านวน     2,233,491.30     บาท 
    (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน        
                                                                                                  30,600.00     บาท 
    (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม         จ านวน      3,054,800.00    บาท  
   (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 3,489,500.00 บาท 
   (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                      /รายรับ... 
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ค าแถลงงบประมาณ 

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     
                                              องค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง 
                                                  อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 
        

 

  รายรับจริง 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

รายได้จัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 337,198.50 350,000.00 340,000.00 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

43,043.00 49,760.00 51,040.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 276,785.13 300,000.00 300,000.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 262,970.00 250,000.00 270,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 919,996.63 949,760.00 961,040.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 21,954,749.11 20,794,000.00 20,800,000.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

21,954,749.11 20,794,000.00 20,800,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 24,678,872.00 24,900,000.00 26,100,000.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

24,678,872.00 24,900,000.00 26,100,000.00 

รวม 47,553,617.74 46,643,760.00 47,861,040.00 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                               /ค าแถลง... 
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                                                   ค าแถลงงบประมาณ 

                                ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

รายจ่าย รายจ่ายจริง 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

จ่ายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 13,968,938.80 15,642,150.00 16,711,610.00 

  งบบุคลากร 10,794,895.53 12,016,460.00 12,215,280.00 

  งบด าเนินงาน 10,346,519.28 11,115,150.00 11,245,150.00 

  งบลงทุน 4,496,429.90 4,931,000.00 4,933,000.00 

  งบรายจ่ายอ่ืน 0.00 30,000.00 30,000.00 

  งบเงินอุดหนุน 2,882,457.18 2,909,000.00 2,726,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 42,489,240.69 46,643,760.00 47,861,040.00 

รวม 42,489,240.69 46,643,760.00 47,861,040.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
                                                                                                    /บันทึก... 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
 ร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง 
อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 

ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,474,040 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 533,150 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 6,983,600 

  แผนงานสาธารณสุข 1,560,000 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 40,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 1,822,440 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 231,200 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 530,000 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,135,000 

  แผนงานการเกษตร 840,000 

ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 16,711,610 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 47,861,040 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/รายงาน... 
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                         รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

                                        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

                                        องค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง 

                                            อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  47,861,040 บาท แยกเป็น     

รายได้จัดเก็บเอง 

  หมวดภาษีอากร รวม 340,000 บาท 

    ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จ านวน 300,000 บาท 

    ตั้งไว้ตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายต้องช าระภาษี   

    ภาษีป้าย จ านวน 40,000 บาท 

    ตั้งไว้ตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายต้องช าระภาษี   

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 51,040 บาท 

    ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จ านวน 2,000 บาท 

    การประมาณการรายได้ใกล้เคียงปีท่ีผ่านมา   

    ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จ านวน 40 บาท 

    การประมาณการรายได้ใกล้เคียงปีท่ีผ่านมา   

    ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 3,000 บาท 

    การประมาณการรายได้ใกล้เคียงปีท่ีผ่านมา   

    ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 1,000 บาท 

    การประมาณการรายได้ใกล้เคียงปีท่ีผ่านมา   

    ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง จ านวน 4,000 บาท 

    การประมาณการรายได้ใกล้เคียงปีท่ีผ่านมา   

    ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก จ านวน 10,000 บาท 

    การประมาณการรายได้ใกล้เคียงปีท่ีผ่านมา   

    ค่าใบอนุญาตรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จ านวน 10,000 บาท 

    การประมาณการรายได้ใกล้เคียงปีท่ีผ่านมา   

    

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 
 
 
                                                        
 

                                         
 

จ านวน 20,000 บาท 
 
 
 
 
/การ... 
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    การประมาณการรายได้ใกล้เคียงปีท่ีผ่านมา   

    ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 1,000 บาท 

    การประมาณการรายได้ใกล้เคียงปีท่ีผ่านมา   

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 300,000 บาท 

    ดอกเบี้ย จ านวน 300,000 บาท 

    การประมาณการรายได้ใกล้เคียงปีท่ีผ่านมา   

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 270,000 บาท 

    รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จ านวน 270,000 บาท 

    การประมาณการรายได้ใกล้เคียงปีท่ีผ่านมา   

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  หมวดภาษีจัดสรร รวม 20,800,000 บาท 

    ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ จ านวน 700,000 บาท 

    การประมาณการรายได้ใกล้เคียงปีท่ีผ่านมา   

    ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 9,300,000 บาท 

    การประมาณการรายได้ใกล้เคียงปีท่ีผ่านมา   

    ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จ านวน 3,500,000 บาท 

    การประมาณการรายได้ใกล้เคียงปีท่ีผ่านมา   
  

 
 
นายเชิดพงษ ์ ปลั่งกลาง   ผมขอชี้แจงในการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ปลัดอบต.                    เทียบเคียงกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา 
                                แต่ในงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งไว้ 47,861,040.00บาท 
                                ซึ่งมากกว่างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ล้านกว่าบาทเพราะมีผู้สูงอายุ 
                                รับเบี้ยยังชีพเพ่ิมข้ึน งบประมาณรายจ่ายปี 2564 จะตั้งไว้สมดุลคือรายรับเท่ากับ 
                                รายจ่าย ประมาณ 47,861,040.00 บาท ประมาณการรายจ่าย 
                                47,861,000.00 บาทครับ 
นางลัดดา  โสวะ            ขอขอบคุณท่านสมหมาย ศรียางนอก เลขานุการนายก ท่านเชิดพงษ์ ปลั่งกลาง 
ประธานสภาฯ               ปลัดอบต. ที่ได้ชี้แจงแถลงรายละเอียดในร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบ 
                                ประมาณพ.ศ.2564 ให้ที่ประชุมสภาได้รับทราบ ก็ได้ส่งหนังสือนัดประชุมสภา 
                                และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้ทุกท่าน 
                                ได้พิจารณาหลายวันแล้ว มีส่วนไหนตรงไหนที่สงสัยในข้อบัญญัติงบประมาณ 
                                รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ประชุมสามารถอภิปรายได้พอสมควร 
 

/เพ่ือเป็น... 
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                                เพ่ือเป็นประโยชน์ในการลงมติเห็นชอบนะคะ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
                                ประมาณ งบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งสมดุลนะคะประมาณการรับตั้งไว้เท่ากับ 
                                ประมาณการจ่ายค่ะ ในส่วนที่เกี่ยวกับสมาชิกทุกท่านคือโครงการหมวดโครงสร้าง 
                                พ้ืนฐาน ที่ดินและสิ่งก่อสร้างน่ะค่ะ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายขอเชิญค่ะ 
นายบุญจันทร์ ประภาการ ผมดูงบประมาณในหมวดโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ส.อบต.เขต.4                งบประมาณ 4,045,000 บาท ผมว่าในส่วนโครงการตั้งงบประมาณไว้มากซ่ึงไม่ 
                                มปีระโยชน์ โครงการที่จ าเป็นเดือดร้อนของชาวบ้านตั้งไว้ 4 ล้านกว่าบาท ซึ่งน้อย 
                                มากในปีต่อไปผมขอเสนอในส่วนโครงการโครงการสร้างพ้ืนฐานหมวดที่ดินและสิ่ง 
                                กอ่สร้าง ให้ตั้งไว้ที่ 5-7 ล้านบาทจะได้ไหมหมู่ที่จ าเป็นเดือดร้อนเช่นท าถนนเขาจะ 
                                ไดท้ าสุดสาย 
นายศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์  ในการจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นหน้าที่ของปลัดและนัก 
นายกอบต.                   วิเคราะห์ครับในปีต่อไปก่อนท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณผมจะขอประชุมนอก 
                                 นอกรอบก่อนครับ และปรึกษากันว่าเราจะตั้งงบประมาณกันอย่างไรและจะตั้งงบ 
                                 ประมาณรายจ่ายหมวดโครงสร้างพ้ืนฐานไว้ให้มากกว่านี้ครับ 10%-15% ของ 
                                 รายรับ 
นายเชิดพงษ์ ปลั่งกลาง     ในการตั้งงบประมาณโครงการในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างระเบียบให้ตั้ง 10% 
ปลัดอบต.                     ของรายรับครับ 
นายวิชาญ พรมสุภาพ      โครงการบ้านเพียไซย์ หมู่ 5 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก(สระตะวันตก- 
ส.อบต.เขต 5                โนนประดู่)ในแผนพัฒนายาว1,600 เมตรแต่ในข้อบัญญัติความยาว 1,250 เมตร 
                                ท าไมไม่ยาว 1,600 เมตรครับและถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นตมมากช่วงนี้ถนนขาด 
                                และอบต.ไปท าให้งบฉุกเฉินท าให้ดินมาถมหินคุลกท าให้ถนนเละและเป็นตมเป็นจุด 
                                ครบั ผมอยากให้ท าให้เสร็จทั้งเส้นทางครับ 
นายศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์  คืองบประมาณมีจ ากัด ต้องเฉลี่ยไปหมู่บ้านอ่ืนด้วยเพราะหมู่บ้านอื่นเขาก็เดือดร้อน 
นายก อบต.                  เหมือนกันครับ 
นายบุญส่ง ไลนอก          ผมขอสอบถามครับโครงการบ้านเพียไซย์ หมู่ที่ 5 โครงการเส้นนี้ไปทางบ้านโนน 
ส.อบต.เขต.3                ประดู่ไหมครับ เพราะถนนเส้นนี้เป็นหลุมเป็นบ่อมากครับ 
นายบุญจันทร์ ประภาการ ที่ผมขอเพ่ิมงบประมาณในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างในปีต่อไปในอนาคตข้างหน้า 
ส.อบต.เขต 4                ผมอยากให้ถนนที่ไปไร่ไปนาเป็นหินคลุกทุกเส้นในการเดินทางไปไร่ไปนาได้ 
                                สะดวกครับ 
นายสุวัช สุดาวงษ์           ผมพอใจโครงการที่ได้รับในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
ผู้ใหญ่หมู่ที่ 6                ประจ าปี พ.ศ.2564 ของบ้านหญ้าคา หมู่ 6 ครับ 
นางสุพิศ แพนไธสง         โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 ของบ้านหนองหิน 
ส.อบต.เขต.12              ถกูต้องและขอขอบคุณท่านนายกอบต.ที่ได้ดูแลและแก้ไขโครงการที่ชาวบ้าน 
                                เดอืดร้อนและขอฝากด้วยนะคะคือผู้รับเหมาที่มาเอาหิน วิ่งรถถนนสายหนองหิน- 
                                หนองหว้าเอน ถนนช ารุดเสียหาย ซึ่งผู้รับเหมาท่ีเขามาซ่อมแซมเขาเอารถมาเกรด 
                                หนิมันหล่นลงทางทางบนถนนไม่มีหินเลย ฝนตกลงมาท าให้เป็นตมขอขอบคุณที่ได้ 
                                งบประมาณจากทางจังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 2 ล้านบาท เส้นนี้เดือดร้อน 
                                จรงิๆค่ะ 



                                                                                                     /นายบรรจง หงษ์พรม... 
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นายบรรจง หงษ์พรม       ผมขอเพ่ิมเติมคุณสุพิศ แพนไธสง ส.อบต.เขต.12 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหิน 
รองประธานสภาฯ          คลกุเส้นนี้ได้เคยจ่ายขาดเงินสะสมไปแล้ว และยังไม่ได้ด าเนินการผมอยากให้ด าเนิน 
                               การครับ ตอนนี้เดือนร้อนมากถนนเละและเป็นตมครับ 
นายสมหมาย สียางนอก   ช่วงนี้ฝนตกครับมันเป็นธรรมดาที่ถนนต้องเป็นตมและเละเดินทางล าบากครับ งบ 
เลขานุการนายก            ประมาณที่ได้จ่ายขาดไปแล้ว 500,000 บาท ถนนเส้นนี้ถ้าด าเนินการคงไม่สุดสาย 
                                เพราะระยะทางความยาวประมาณ7 กิโลเมตรครับผมว่ารองบประมาณจากจังหวัด 
                                ทีท่่านายกขอให้นะครับ 
นางลัดดา โสวะ             มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาอบต.          ท่านเลขาสภานับองค์ประชุมค่ะ เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมและพร้อมแล้วขอมติ 
                                ทีป่ระชุมค่ะ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 15 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    ลา  1 เสียง 
    ขาด  1 เสียง 

งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ, นายบรรจง  หงษ์พรม 
                               ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองได้มีมติเห็นชอบในร่างข้อบัญญัติ 
                              งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวาระท่ี 1 ชั้นรับหลัก 
                              การแห่งร่างข้อบัญญัติ 
เวลา 10.30 น.           พัก 15 นาที 
เวลา 10.45 น.           ประชุมต่อ  
                               3.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา การแต่งตั้งกรรมการแปรญัตติ 
นางลัดดา  โสวะ            ในการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ เมื่อที่ประชุมสภาได้มีมติรับหลักการแห่งร่าง 
ประธานสภาอบต.          เวลา 10.30 น. แล้วในวาระท่ี 1 ชั้นรับหลักการแห่งร่างฯตามระเบียบกระทรวง 
                                มหาไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ที่แก้ไขเพ่ิมเติมข้อ 
                                103 และข้อ 105 คณะกรรมการสามัญประกอบด้วยสมาชิกท้องถิ่นจ านวนไม่ 
                                นอ้ยกว่า 3 คนแต่ไม่เกิน 7 คนที่ประชุมสภาจะต้องเสนอว่าจะเอาคณะกรรมการ 
                                แปรญัตติจ านวน 3-5-7แล้วมาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติล าดับที่ 1 ก่อนจนถึง 
                                ล าดับสุดท้ายที่สภาก าหนดเองนะคะ ถ้าเลือกคณะกรรมการแปรญัตติล าดับใด มีผู้ 
                                เสนอเพียงคนเดียวผู้นั้นก็จะได้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติล าดับนั้นเลย ตาม 
                                 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบงคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
                                ทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมข้อ 14 แต่ถ้าล าดับใดมีผู้เสนอเป็นคณะกรรมการแปรญัตติมากกว่า 
                                 1 คนก็ต้องใช้วิธีเลือกตามข้อ 8 วรรค 1 และข้อ 12 คือการเขียนชื่อ-สกุลลงใน 
                                 แผ่นกระดาษใส่ซองและใส่กล่องเหมือนการเลือกรองประธานสภา เมื่อได้คณะ 
                                 กรรมการแปรญัตติเต็มตามจ านวนที่สภาก าหนดแล้วคณะกรรมการการแปรญัตติ 
                                 จะรับแปรญัตติจากสมาชิก และผู้บริหาร วันไหน เวลาใด และสถานที่ใดด้วย 
 
 
                                                                                                                      /ต่อ... 
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                               เมื่อที่ประชุมสภาได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ วาระท่ี 1 ให้คณะกรรมการ 
                                แปรญัตติรับหนังสือแปรญัตติอย่างน้อยต้อง 24 ชั่วโมง คณะกรรมการแปรญัตติ 
                                ตอ้งประชุมเพ่ือพิจารณาค าแปรญัตติในการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ต้อง 
                                ประชุมเพ่ือพิจารณาค าแปรญัตติในการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติต้องประชุม 
                                ตอ้งประชุมเพ่ือพิจารณา ค าแปรญัตติในการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติจะต้อง 
                                เชญิผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ที่ยื่นหนังสือค าแปรญัตติเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย 
                                24 ชั่วโมง คณะกรรมการแปรญัตติจะต้องท าบันทึกการประชุมของคณะกรรมการ 
                                แปรญัตติ ให้ประธานสภาพิจารณาแล้วก็ส่งรายงานการประชุมของคณะกรรมการ 
                                แปรญัตติให้สมาชิก อย่างน้อย 24 ชั่วโมงเพ่ือให้ที่ประชุมสภาได้มาประชุมในวาระ 
                                ที่ 2 ชั้นแปรญัตติต่อไปขอเชิญที่ประชุมสภาเสนอว่าจะก าหนดเอาคณะกรรมการ 
                                การแปรญัตติกี่คน ขอเชิญค่ะ 
นางสุพิศ แพนไธสง         ดฉิันขอเสนอจ านวน 5 คน ผู้รับรอง 2 คน 1.นายวิชาญ พรมสุภาพ ส.อบต.เขต.5 
ส.อบต.เขต 12             2.นางจีระพร ประวันจะ ส.อบต.เขต.9 
นางลัดดา  โสวะ            มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมค่ะ 
ประธานสภาอบต.       
มติที่ประชุม                เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 5 คน 
นางลัดดา โสวะ             ขอให้ที่ประชุมสภาเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ ล าดับที่ 1 ขอเชิญค่ะ 
ประธานสภาอบต.       
นายถวิล อุดมไชย          ผมขอเสนอนายชัยรัตน์ พาบุดดา ส.อบต.เขต.9 ผู้รับรอง 2คน 1.นายแก้ว ภาวะกา 
ส.อบต.เขต.10             ส.อบต.เขต.1 2.นางสุพิศ แพนไธสง ส.อบต.เขต.12 
นางลัดดา โสวะ            มีสมาชิกท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติล าดับที่ 1 อีกหรือไม่ขอเชิญค่ะ ถ้า 
ประธานสภาอบต.         ไม่มีที่ประชุมสภา ได้มีมติเห็นชอบคณะกรรมการแปรญัตติล าดับที่ 1 คือนายชัยรัตน์ 
                               พาบุดดา ส.อบต.เขต.9 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติล าดับที่ 1 ต่อไปขอให้ที่ประชุม 
                               สภาฯเสนอคณะกรรมการแปรญัตติล าดับที่ 2 ขอเชิญค่ะ 
นายแก้ว ภาวะกา          ผมขอเสนอนายบุญส่ง ไลนอก ส.อบต.เขต.3 ผู้รับรอง 2 คน 1.นายบุญจันทร์  
ส.อบต.เขต.1               ประภาการ ส.อบต.เขต.4 2.นางจีระพร ประวันจะ ส.อบต.เขต.9 
นางลัดดา โสวะ            มีสมาชิกท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติล าดับที่ 2 อีกหรือไม่ ขอเชิญค่ะ 
ประธานสภาอบต.         ถ้าไม่มีที่ประชุมสภาฯได้มีติเห็นชอบคณะกรรมการแปรญัตติล าดับที่ 2 คือ 
                               นายบุญส่ง ไลนอก ส.อบต.เขต.3 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติล าดับที่ 2 ต่อไป 
                               ขอให้ที่ประชุมสภาเสนอคณะกรรมการแปรญัตติที่ 3 ขอเชิญค่ะ 
นางจรีะพร  ประวันจะ   ดิฉันขอเสนอ นายแก้ว ภาวะกา ส.อบต.เขต.1 ผู้รับรอง 2 คน 1.นายวิชาญ 
ส.อบต.เขต.9               พรมสุภาพ ส.อบต.เขต.5 2.นายณัฐพงศ์ ค าบุญยอ ส.อบต.เขต.11 
นางลัดดา โสวะ            มีสมาชิกท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติล าดับที่ 3 อีกหรือไม่ ขอเชิญค่ะ 
ประธานสภาอบต.         ถ้าไม่มีที่ประชุมสภาฯได้มีติเห็นชอบคณะกรรมการแปรญัตติล าดับที่ 3 คือ 
                               นายแก้ว ภาวะกา ส.อบต.เขต.1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติล าดับที่ 3 ต่อไป 
                               ขอให้ที่ประชุมสภาเสนอคณะกรรมการแปรญัตติที่ 4 ขอเชิญค่ะ 
 
                                                                                                        /นางสุพิศ แพนไธสง... 
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นางสุพิศ แพนไธสง        ดิฉันขอเสนอ นางนันทิยา แพนไธสง ส.อบต.เขต.2 ผู้รับรอง 2 คน 1.นายณรงค ์
ส.อบต.เขต.12             จรรยา ส.อบต.เขต.4 2.นางจีระพร ประวันจะ ส.อบต.เขต.9 
นางลัดดา โสวะ            มีสมาชิกท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติล าดับที่ 4 อีกหรือไม่ ขอเชิญค่ะ 
ประธานสภาอบต.         ถ้าไม่มีที่ประชุมสภาฯได้มีติเห็นชอบคณะกรรมการแปรญัตติล าดับที่ 4 คือ 
                               นางนันทิยา แพนไธสง ส.อบต.เขต.12เป็นคณะกรรมการแปรญัตติล าดับที่ 4 ต่อไป 
                               ขอให้ที่ประชุมสภาเสนอคณะกรรมการแปรญัตติที่ 5 ขอเชิญค่ะ 
นายบุญจันทร์ ประภาการ ผมขอเสนอนายกวี นามโท ส.อบต.เขต.8 ผู้รับรอง 2 คน 1.นายดาวเรือง ทันมา 
ส.อบต.เขต.4               ส.อบต.เขต.7 2.นายสายเย็น นามวงค์ษา ส.อบต.เขต.8 
นางลัดดา โสวะ            มีสมาชิกท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติล าดับที่ 5 อีกหรือไม่ ขอเชิญค่ะ 
ประธานสภาอบต.         ถ้าไม่มีที่ประชุมสภาฯได้มีติเห็นชอบคณะกรรมการแปรญัตติล าดับที่ 5 คือ 
                               นายกวี นามโท ส.อบต.เขต.8 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติล าดับที่ 5 
มติที่ประชุม               ได้คณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 5 คนดังนี้ 
                             1.นายชัยรัตน์ พาบุดดา ส.อบต.เขต.9  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติล าดับที่ 1 
                             2.นายบุญส่ง ไลนอก ส.อบต.เขต.3      เป็นคณะกรรมการแปรญัตติล าดับท่ี 2 
                             3.นายแก้ว ภาวะกา ส.อบต.เขต.1       เป็นคณะกรรมการแปรญัตติล าดับที่ 3 
                             4.นางนันทิยา แพนไธสง ส.อบต.เขต.2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติล าดับที่ 4 
                             5.นายกวี นามโท ส.อบต.เขต.8          เป็นคณะกรรมการแปรญัตติล าดับที่ 5 
นางลัดดา  โสวะ           ต่อไปขอให้ที่ประชุมสภาฯก าหนดวันที่คณะกรรมการแปรญัตติรับหนังสือแปรญัตติ 
ประธานสภา อบต.        จากสมาชิกและผู้บริหารอย่างน้อยต้อง 24 ชั่วโมง หลังจากท่ีประชุมสภาฯได้มีมติ 
                               รับหลักการแห่งร่างฯ ในวาระท่ี 1 เวลา 10.30 น. ของวันที่ 18 สิงหาคม 2563 
                               ขอให้ก าหนด วัน เวลา สถานที่ ในวันที่คณะกรรมการแปรญัตติรับหนังสือแปรญัตติ 
                               จากสมาชิกและผู้บริหาร ขอเชิญค่ะ 
นายบุญส่ง ไลนอก         ผมขอเสนอ วัน เวลา สถานที่ ที่คณะกรรมการแปรญัตติรับหนังสือแปรญัตติจาก 
ส.อบต.เขต.3               สมาชิกและผู้บริหาร ขอเสนอ วันที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. ที่ห้อง 
                               ประชุมอบต.ขุนทองครับ 
นางลัดดา โสวะ            มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มี มติที่ประชุมสภา 
ประธานสภาอบต.         ได้มีมติให้คณะกรรมการแปรญัตติรับหนังสือค าแปรญัตติหลังจากท่ีประชุมสภาได้มี 
                               มตริับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 22 
                               สิงหาคม 2563 เวลา 16.30 น. ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง 
นางลัดดา โสวะ            ขอให้ที่ประชุมเสนอ วันเวลา สถานที่ ที่คณะกรรมการแปรญัตติประชุมแปรญัตติ 
ประธานสภาอบต.         ประชุมแปรญัตติอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ถึงจะให้คณะกรรมการแปรญัตติประชุมแปร 
                               ญัตติ ขอเชิญค่ะ 
นางสุพิศ แพนไธสง        ดิฉันขอเสนอวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่หอ้งประชุมองค์การ 
ส.อบต.เขต.12             บรหิารส่วนต าบลขุนทอง 
นางลัดดา โสวะ             มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มีมิติที่ประชุม 
ประธานสภาอบต. 
 
                                                                                                                /มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม                ที่ประชุมสภาฯได้มีมติให้คณะกรรมการแปรญัตติประชุมแปรญัตติ ในวันที่ 24 
                              สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล 
                              ขุนทอง 
นางลัดดา โสวะ             ต่อไปขอให้ที่ประชุมสภาเสนอวันที่ส่งบันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรการ 
ประธานสภาอบต.          แปรญัตติให้แก่ประธานสภา ขอเชิญค่ะ 
นางนันทิยา แพนไธสง     ดิฉันขอเสนอ วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. ค่ะ 
ส.อบต.เขต2 
นางลัดดา โสวะ             มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มีมิติที่ประชุม 
ประธานสภาอบต. 
มติที่ประชุม                ที่ประชุมสภาฯได้มีมติเห็นชอบส่งบันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการ 
                              แปรญัตติในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. 
นางลัดดา โสวะ             นัดประชุมสภาครั้งต่อไป ส่งเป็นหนังสือนัดประชุมให้สมาชิกองค์การบริหารส่วน 
ประธานสภาอบต.          ต าบลขุนทองในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. แต่งกายด้วยชุด 
                                สภุาพโทนสีฟ้าค่ะ 
ระเบียบวาระที่ 4           เรื่องอ่ืนๆ 
นางลัดดา  โสวะ             ดฉิันขอน าเรียนสอบถามปลัด นักวิเคราะห์นโยบายค่ะ เหตุผลที่บ้านขุนทองหมู่ 1 
ประธานสภาอบต.           เกิดแหล่งผลิตน้ าประปาน้ าใต้ดินไม่มีผลิตน้ าประปาอบต.ขุนทองก็ได้ไปขุดเจาะ 
                                 บอ่บาดาลให้เพ่ือได้มีแหล่งผลิตน้ าประปา ขอขอบคุณท่านนายกเป็นอย่างสูง 
                                 แต่ว่าบ่อบาดาลที่ขุดเจาะให้อยู่ไกลกับหอถังสูงมากและค่ากระแสไฟฟ้าซึ่งสูงมาก 
                                 ชาวบ้านขุนทองจึงเดือดร้อนซึ่งตอนนี้ต้องการหอถังสูงที่บ่อบาดาลขุดใหม่ค่ะ แต่ 
                                 โครงการไม่มีแผนพัฒนาอยากทราบว่าอบต.ขุนทองเราจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
                                 เพ่ิมแผนในช่วงไหนอีกคะ เพราะบ้านขุนทอง หมู่ที่ 1 ต้องการเอาโครงการเข้าสู่ 
                                 แผนพัฒนาค่ะ 
นางสาวพรทิพย์ จันทะดวง คงเป็นช่วงเดือนมกราคม 2564 ค่ะ เพราะต้องออกประชาคมทั้งต าบลช่วงเดือน 
นักวิเคราะห์ฯ            ธันวาคม 2563 เป็นชว่งติดตามผลงานประเมินผลซึ่งงานเยอะมากค่ะ 
นายถวิล อุดมไชย            ผมขอขอบคุณท่านนายกที่แจ้งเงิน 5,000,000 บาท ที่จังหวัดจะให้งบประมาณ 
ส.อบต.เขต.10               ต าบลขุนทองซึ่งได้ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายหนองหว้าเอน-เกล็ดลิ้นเรียบ 
                                 คลองและสายหญ้าคา-โสกงูเหลือม เพราะถนนสายหนองหว้าเอน-เกล็ดลิ้น 
                                 ช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อเดินทางล าบากมากอยากให้มีการปรับเกรดก่อนครับ 
นายศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์   ขอให้สมาชิกทุกท่านไปส ารวจถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ถ่ายรูปมาแล้วแจ้งทางไลน์ 
นายก อบต.                    เลยครับผมจะได้ท าเป็นจุดๆช่วยเหลือทุกหมู่บ้าน 
นางลัดดา โสวะ               มสีมาชิกท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ค่ะ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม นัดประชุม 
ประธานสภาอบต.            ครั้งต่อไปในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. แต่งกายด้วยชุดสภาพ 
                                  โทนสีฟ้าค่ะ  
ปิดประชุม                    15.00 น. 
 

..................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
(นายเชิดพงษ์             ปลั่งกลาง) 

                           เลขาสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง 



/คณะกรรมการ... 
 
 

-14- 
 
 
-คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเมื่อวันที่        
-มีหนังสือแจ้งนัดมาตรวจรายงานการประชุมวันที่ 
 
 

   ..................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม   
            (นายบุญส่ง      ไลนอก) 
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองเขต ๓  
 
    

    ..................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม   
  (นายบุญจันทร์        ประภาการ) 

    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองเขต ๔ 
 
 

..................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายชัยรัตน์             พาบุดดา) 

   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองเขต ๙ 
 
 

..................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายถวิล               อุดมไชย) 

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองเขต ๑๐ 
 

 

..................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นางสุพิศ      แพนไธสง)  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองเขต ๑๒ 
 

-สภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองรับรองรายงานการประชุมในสมัย ครั้งที่ เมื่อวันที่ 
 

.................................................  
(นางลัดดา     โสวะ)                                                   
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง 

 

 
 

 

 

 


